

Dệt may trên đất lúa

Với lợi thế là tỉnh có nguồn nhân lực dồi dào cùng với cơ chế, chính sách khuyến khích thu hút đầu tư nên ngành dệt may phát triển nhanh, trở thành ngành xuất khẩu chủ lực của tỉnh. Sự phát triển của ngành dệt may góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng công nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết nhiều việc làm cho người lao động, nhất là lao động vùng nông thôn. Tuy nhiên, trước tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, các doanh nghiệp dệt may cũng cần chủ động đưa ra giải pháp phát triển để vừa tiếp thu ứng dụng khoa học công nghệ vừa tạo việc làm cho người lao động nông thôn.

KỶ 1: CÔNG NGHIỆP TỪ PHỐ VỀ LÀNG



Dây chuyền dệt sợi của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân.

Nếu như trước kia, nhắc tới Thái Bình người ta nhớ tới quê hương của "chị hai năm tấn". Thế nhưng, từ khi tỉnh có chủ trương phát triển những ngành sử dụng nhiều lao động về các vùng nông thôn để sử dụng nguồn lao động tại chỗ theo phương châm "ly nông bất ly hương" thì người dân đều có thể vừa làm công nhân vừa làm nông nghiệp. Vì thế, hơn 10 năm qua ngành dệt may đã trở thành đặc thù của tỉnh, đem lại luồng

sinh khí mới cho người dân ở các địa phương. Hiện tại, toàn tỉnh có 315 doanh nghiệp dệt may, chiếm gần 10% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động với tổng vốn đầu tư khoảng 12.500 tỷ đồng, chiếm khoảng 10% vốn đầu tư toàn ngành công nghiệp. Tuy nhiên, ngành dệt may của Thái Bình chiếm trên 46% lực lượng lao động với trên 60.000 lao động, trong đó lao động ngành may chiếm đa số. Đặc biệt, ngành dệt may đóng góp trên

1/3 tổng giá trị sản xuất ngành công nghiệp và gần 80% tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh, tập trung ở các sản phẩm như xơ, sợi, quần áo may sẵn với thị trường chủ yếu là các nước, vùng lãnh thổ: Bắc Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc, EU. Ông Trần Trọng Kim, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty May 10, Giám đốc Xí nghiệp May Thái Hà cho biết: Từ năm 1995, đáp ứng lời đề nghị của lãnh đạo tỉnh Thái Bình, Tổng công ty May 10 đã

đưa nghề may công nghiệp về địa phương với chủ trương nhằm tạo việc làm cho nhiều lao động vùng nông thôn. Thời điểm đó, May 10 có nhiều đơn hàng khác nhau nên đã đưa những đơn hàng rẻ hoặc dễ tính về địa phương sản xuất để phù hợp với tay nghề, thu nhập người lao động. Mô hình liên kết đó đã đem lại hiệu quả nhất là trong thời kỳ hội nhập, hiện nay định hướng đó vẫn hoàn toàn đúng. Đó là sự chuyển đổi sản xuất từ thành phố lớn về địa phương để thu hút lao động nhân rồi ở vùng nông thôn vào sản xuất công nghiệp, chuyển người lao động từ sản xuất nông nghiệp sang sản xuất công nghiệp, góp phần thay đổi tỷ trọng giá trị sản xuất công nghiệp nông thôn đúng với chủ trương của Đảng, Nhà nước và của tỉnh. Điều quan trọng hơn là doanh nghiệp vẫn ổn định về sản xuất, bảo đảm việc làm, an sinh xã hội nhưng người công nhân vẫn gần bó được với gia đình, quê hương, không tạo sức ép cho các thành phố lớn. Bài toán đó lại có kết quả thỏa đáng, chính xác hơn khi đến nay các xí nghiệp May 10 ở Thái Bình còn là nơi sản xuất chính của Tổng công ty May 10 với hơn 3.000 lao động ở 4 nhà máy tạo ra những dòng sản phẩm cao cấp nhất, trong đó có sản phẩm veston ở Hưng Hà. Không chỉ May 10 mà nhiều tập đoàn, công ty lớn khác đã đưa các nhà máy may về vùng nông thôn như Tổng công ty Đức Giang, ngoài nhà máy trên thành phố, năm 2017 còn mở thêm nhà máy may Đô Lương

(Đông Hưng) thu hút hơn 1.000 lao động vào làm việc. Hay như Công ty Cổ phần May xuất khẩu Việt Thái từ năm 2012 đến nay đã mở thêm 3 nhà máy ở Kiến Xương và 1 nhà máy ở Thái Thụy tạo việc làm cho hơn 3.000 lao động ở trong và ngoài huyện. Cùng với đó, lĩnh vực dệt sợi phụ trợ cho ngành may ở Thái Bình đã được đánh giá có công nghệ hiện đại nhất và công suất cao nhất cả nước hiện nay. Nhiều công ty có quy mô, công suất lớn như Công ty TNHH Hợp Thành, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân, Công ty Cổ phần Damsan, Công ty Cổ phần Sợi Trà Lý... Ông Vũ Huy Đông, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Damsan cho biết: Là đơn vị tiên phong trong ngành dệt sợi ở tỉnh hơn 10 năm qua, Damsan liên tục tăng trưởng, năm sau cao hơn năm trước với 3 nhà máy hiện đại cung ứng trên 16.000 tấn sợi và 5.000 tấn khăn mỗi năm xuất khẩu sang thị trường nước ngoài. Để có được thành quả này, ngay từ ngày đầu thành lập Công ty đã có định hướng đầu tư và phát triển theo hướng hiện đại. Đây là mũi nhọn chính để đưa doanh thu của Damsan tăng trưởng 20%/năm. Không dừng lại ở đó, năm 2018, Damsan còn tiếp tục đầu tư nhà máy sợi tại cụm công nghiệp An Ninh (Tiền Hải) do chính Công ty là nhà đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp. Sau khi hoàn thành, cụm công nghiệp này sẽ thu hút từ 5 - 8 nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị từ 3.000 - 5.000 tỷ đồng, thu hút từ 6.000 - 7.000 lao động ở 10 xã xung quanh, góp phần không nhỏ vào tạo việc làm cho các vùng nông thôn cũng như công tác xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Để ngành dệt may phát triển được như trên, trong giai đoạn vừa qua tỉnh đã có nhiều chính sách trong công tác huy động vốn, phát triển thị trường, phát triển nguồn nhân lực, chính sách về khoa học công nghệ, đặc biệt là chính sách thu hút đầu tư.

Ông Nguyễn Duy Chiến, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân



Công ty được thành lập năm 2002 với lĩnh vực kinh doanh chính là dệt sợi với 3 nhà máy có quy mô gần 11 vạn cọc sợi, tương đương với công suất 17.000 tấn/năm xuất sang thị trường Hàn Quốc, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ. Năm 2017, sản lượng của Công ty đạt khoảng 16.500 tấn sợi, kim ngạch xuất khẩu đạt 35,5 triệu USD, tăng 139,9% so với năm 2016. Kết quả đó đã đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần thúc đẩy kim ngạch xuất khẩu của tỉnh năm 2017 đạt 1.400 triệu USD. Dự kiến tháng 6 năm 2018, Công ty tiếp tục đưa thêm nhà máy dệt sợi số 6 ở Tiền Hải vào hoạt động nâng quy mô lên 16 vạn cọc sợi, sản lượng đạt khoảng 25.000 tấn/năm, thu hút thêm khoảng 350 lao động vào làm việc. Ước tính kim ngạch xuất khẩu năm 2018 của Công ty đạt 73 triệu USD trở lên.

Chị Phạm Thị Hương, Chủ tịch Công đoàn Xí nghiệp Veston Hưng Hà



Nói tới ngành may, nhiều người sẽ nghĩ tới công nhân nữ là chủ yếu, tuy nhiên điều đặc biệt ở Xí nghiệp Veston Hưng Hà là nam giới lại chiếm tới 44%. Ngoài làm ở các bộ phận chuyên dùng, hệ thống máy móc điều khiển tự động, nhiều công nhân nam rất khéo tay, có kỹ thuật may giỏi. Vì thế, đến nay Xí nghiệp còn được mệnh danh là đơn vị trẻ nhất của Tổng công ty May 10 với phần lớn công nhân ở thế hệ 9X. Họ đều là những lao động trẻ đi lên từ các miền quê, có bầu nhiệt huyết, tinh thần làm việc nhiệt tình thuận lợi cho việc áp dụng các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong nhà máy.

Anh Ngô Văn Nam, xã Quỳnh Sơn, huyện Quỳnh Phụ



Tôi đã gần 6 năm lặn lội tìm việc ở miền Nam với mong muốn có được công việc ổn định và nguồn thu nhập khá. Tuy nhiên, do ở xa nhà, phải trải qua nhiều vất vả, nhất là chi phí vào thuê nhà trọ, ăn uống nên không thể kiếm được nhiều. Sau khi tìm hiểu thấy công nghiệp ở quê ngày càng phát triển, nhất là ngành may công nghiệp nên tôi quyết định về quê chọn nhà máy may Đô Lương thuộc Tổng công ty Đức Giang là điểm dừng chân của mình. Đây là đơn vị có tiềm năng, uy tín nên tôi rất hài lòng với công việc cũng như nguồn thu nhập và các chế độ đãi ngộ của Công ty.

(còn nữa)
THU THỦY

Triển vọng giống lúa Đông A1

Đông A1 là giống lúa thuần chất lượng của Công ty Cổ phần Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình (Thai Binh Seed) có thời gian sinh trưởng ngắn, năng suất khá, chống chịu khá tốt với sâu bệnh và ngoại cảnh bất thuận. Đông A1 được cấy khảo nghiệm trên đồng ruộng xã Đông Hải (Quỳnh Phụ) phát triển tốt, năng suất dự kiến đạt 60,43 tạ/ha. Những năm gần đây, biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, khó lường, sâu bệnh hại phát triển mạnh ảnh hưởng lớn đến năng suất và đặc biệt là chất lượng nông sản do sử dụng thuốc bảo vệ thực vật quá nhiều. Trong xu thế hội nhập quốc tế, việc sản xuất nông nghiệp sạch là đòi hỏi tất yếu. Trước yêu cầu đó, việc khảo nghiệm, tuyển chọn giống lúa mới có khả năng chống chịu, năng suất khá và chất lượng tốt là cần thiết. Vụ xuân năm 2018, Trung tâm Khuyến nông tỉnh (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) phối hợp với Thai Binh Seed xây dựng mô hình trình diễn giống lúa thuần Đông A1. Đây là vụ trình diễn đầu tiên nên đã thu hút được sự quan tâm của cán bộ và nhân dân địa phương. Thăm mô hình, chúng tôi cũng như đồng bào đại biểu không khỏi ngỡ ngàng bởi sự phát triển vượt trội hơn giống lúa đối chứng và các giống lúa khác cùng gieo cấy.

Ông Nguyễn Thanh Phong, Trưởng phòng Khảo nghiệm, Trung tâm Khuyến nông tỉnh cho biết: Trung tâm đã phối hợp với Thai Binh Seed thực hiện mô hình trình diễn giống lúa Đông A1 với diện tích 1ha, 6 hộ tham gia trên chân đất thịt nhẹ, sử dụng giống Bắc thơm 7 làm đối chứng. Vụ xuân thời tiết thích hợp cho các đối tượng sâu bệnh hại phát triển, đặc biệt là đạo ôn lá và rầy các loại. Tuy nhiên đối với giống Đông A1 thể hiện được khả năng chống chịu với đạo ôn và rầy



Đông A1 có dạng hình đẹp, đẻ nhánh khá, gọn khóm, cứng cây, lá đồng thẳng đứng.

nâu khá tốt. Qua đối chứng với Bắc thơm 7 cho thấy, Đông A1 là giống đẻ khỏe (364,9 bông/m²) cao hơn đối chứng Bắc thơm 7 (341,4 bông/m²), năng suất dự kiến đạt 60,43 tạ/ha, vượt 11,4% so với Bắc thơm 7. Tuy mới chỉ được đề nghị đưa vào cơ cấu giống lúa của tỉnh song ở nhiều địa phương trên cả nước cũng như nhiều HTX trong tỉnh đã đưa Đông A1 vào gieo cấy. Ông Trần Minh Chiếu, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã Xiệp Nông (Hưng Hà) cho biết: Đông A1 được HTX đưa vào sản xuất từ vụ xuân năm 2015. So với nhiều giống lúa chất lượng cao đã và đang được sản xuất đại trà thì Đông A1 có nhiều ưu điểm vượt trội. Lúc còn là cây mạ, Đông A1 đã rất đẹp, quá trình phát triển lúa Đông A1 với diện tích 1ha, 6 hộ tham gia trên chân đất thịt nhẹ, sử dụng giống Bắc thơm 7 làm đối chứng. Vụ xuân thời tiết thích hợp cho các đối tượng sâu bệnh hại phát triển, đặc biệt là đạo ôn lá và rầy các loại. Tuy nhiên đối với giống Đông A1 thể hiện được khả năng chống chịu với đạo ôn và rầy

độc gieo cấy rộng rãi thay thế giống Bắc thơm 7. Tại buổi tham quan, đánh giá mô hình trình diễn giống lúa Đông A1 ở vụ xuân năm 2018 do Trung tâm Khuyến nông tỉnh phối hợp với Thai Binh Seed tổ chức vừa qua, đồng bào đại biểu đề nghị ngành Nông nghiệp tăng cường công tác tập huấn và hướng dẫn kỹ thuật trên các phương tiện thông tin đại chúng để nông dân áp dụng; mong muốn Thai Binh Seed tiếp tục có nhiều chính sách như tập huấn, giới thiệu, quảng bá để mở rộng diện tích gieo cấy giống Đông A1 dần thay thế giống cũ nhiễm bệnh, năng suất thấp.

LƯU NGÂN

ĐÔNG A1 ĐƯỢC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CÔNG NHẬN LÀ GIỐNG QUỐC GIA NGÀY 7/2/2018

Đặc tính nông học: thời gian sinh trưởng ở miền Bắc: vụ xuân 125 - 135 ngày, vụ mùa 105 - 110 ngày; chiều cao cây 100 - 105cm, dạng hình đẹp, đẻ nhánh khá, gọn khóm, cứng cây, lá đồng thẳng đứng; chiều dài bông 27 - 29cm, nhiều gié, hạt thon dài, khối lượng 1.000 hạt 18,5 - 19,5 gam; năng suất vụ xuân: 6,5 - 7 tấn/ha, vụ mùa: 5,5 - 6 tấn/ha.

Phẩm chất gạo: tỷ lệ gạo lạt 80 - 82%; tỷ lệ gạo xát 62 - 65%; tỷ lệ gạo nguyên/gạo xát 72 - 74%; chiều dài hạt gạo 6,0 - 6,4mm; tỷ lệ D/R 3 - 3,15; hàm lượng Amyloza rất thấp 10,6%; hạt gạo trắng, trong; cơm mềm, vị đậm, có mùi thơm.

Tính chống chịu: nhiễm nhẹ bệnh đạo ôn (điểm 0 - 2), nhiễm bạc lá (điểm 1 - 5), nhiễm rầy nhẹ (điểm 0 - 3); chống chịu mặn với nồng độ muối 3 - 4‰.

Tính thích nghi: Đông A1 là giống lúa cảm ôn, canh tác được các vụ trong năm, thích hợp trên đất vàng cao, vàng; đất mặn với nồng độ muối 3 - 4‰.

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY GIỐNG CÂY TRỒNG THÁI BÌNH

VŨ HÒA Lại lo khi mùa mưa bão đến

Đã gần một năm trôi qua kể từ khi xảy ra sự cố lũ tràn qua đê gây thiệt hại cho sản xuất vùng bãi, người dân xã Vũ Hòa (Kiến Xương) vẫn còn ám ảnh và lo sợ khi bước vào mùa mưa, lũ, bão năm nay. Anh Phạm Xuân Chúng, thôn 5, xã Vũ Hòa vẫn nhớ như in cơn bão số 10 hồi giữa tháng 9/2017 và nước lũ sông Hồng dâng cao do hồ thủy điện thượng nguồn xả khiến cho nước tràn qua mặt đê và gây vỡ khoảng 10m dài đê. Nước lũ ào vào quá nhanh tàn phá toàn bộ vườn hồ đang cho thu hoạch, quả ăn quả và khoảng 3 tấn cá của gia đình anh. Nhờ sự giúp đỡ của cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội và nhân dân nên gia đình anh kịp thời chuyển hơn 5 tấn thức ăn chăn nuôi, 15 con bò, 30 con lợn và 1.100 con gia cầm ra khỏi trang trại trước khi lũ cuốn trôi không thì cũng mất trắng. Anh Chúng chia sẻ: Mỗi lần nhớ lại trận bão, lũ đó mà giật mình; lũ đi qua rồi, gia đình đã cố gắng khôi phục lại sản xuất nhưng quả thực không yên tâm đầu tư vì lo để yếu không chống đỡ được nước lũ. Cũng giống như anh Chúng, 13 hộ dân khác hàng ngày sinh hoạt và sản xuất, chăn nuôi tại gia trại, trang trại vùng thủy sản tập trung thuộc thôn 5, xã Vũ Hòa luôn lo lắng khi mùa mưa, lũ, bão đến. Bà Bùi Thị Sâm cho biết: Gia đình đầu tư và dồn đổi diện tích ruộng để làm trang trại chăn nuôi tổng hợp với diện tích 3,7 mẫu ở vùng bãi. Sau khi xảy ra sự cố nước lũ tràn và vỡ đê, gia đình rất lo sợ an toàn tính mạng và không dám đầu tư lớn vào chăn nuôi thủy sản nữa, chỉ duy trì đàn bò, gia cầm và một ít thủy sản, vì không biết sự cố tương tự có diễn ra nữa hay không? Nỗi lo lắng của người dân Vũ Hòa là có cơ sở bởi tuyến đê chống lũ dài 1,4km bảo vệ toàn bộ diện tích 20,5ha đất canh tác

đang xuống cấp nghiêm trọng. Khi chúng tôi trực tiếp cùng lãnh đạo địa phương đi kiểm tra các vị trí nước lũ tràn và đoạn đê vỡ ngày 15/9/2017 thì thấy tiềm ẩn nhiều rủi ro. Toàn bộ con trạch được đắp chống tràn bằng bao tải đất, cát đã bị rách và lỗ không đủ độ vững chắc khi có mưa, lũ. Tại vị trí bị vỡ, các bao cát cũng bị mục, phần đất đắp bị co tạo ra những khe nhỏ cả trên mặt đê và hai bên sườn nguồn xả khiến cho nước tràn qua mặt đê và gây vỡ khoảng 10m dài đê. Nước lũ ào vào quá nhanh tàn phá toàn bộ vườn hồ đang cho thu hoạch, quả ăn quả và khoảng 3 tấn cá của gia đình anh. Nhờ sự giúp đỡ của cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội và nhân dân nên gia đình anh kịp thời chuyển hơn 5 tấn thức ăn chăn nuôi, 15 con bò, 30 con lợn và 1.100 con gia cầm ra khỏi trang trại trước khi lũ cuốn trôi không thì cũng mất trắng. Anh Chúng chia sẻ: Mỗi lần nhớ lại trận bão, lũ đó mà giật mình; lũ đi qua rồi, gia đình đã cố gắng khôi phục lại sản xuất nhưng quả thực không yên tâm đầu tư vì lo để yếu không chống đỡ được nước lũ. Cũng giống như anh Chúng, 13 hộ dân khác hàng ngày sinh hoạt và sản xuất, chăn nuôi tại gia trại, trang trại vùng thủy sản tập trung thuộc thôn 5, xã Vũ Hòa luôn lo lắng khi mùa mưa, lũ, bão đến. Bà Bùi Thị Sâm cho biết: Gia đình đầu tư và dồn đổi diện tích ruộng để làm trang trại chăn nuôi tổng hợp với diện tích 3,7 mẫu ở vùng bãi. Sau khi xảy ra sự cố nước lũ tràn và vỡ đê, gia đình rất lo sợ an toàn tính mạng và không dám đầu tư lớn vào chăn nuôi thủy sản nữa, chỉ duy trì đàn bò, gia cầm và một ít thủy sản, vì không biết sự cố tương tự có diễn ra nữa hay không? Nỗi lo lắng của người dân Vũ Hòa là có cơ sở bởi tuyến đê chống lũ dài 1,4km bảo vệ toàn bộ diện tích 20,5ha đất canh tác

cấp, xung yếu nhưng do nguồn ngân sách của xã hạn chế nên chúng tôi không đủ kinh phí để đầu tư tu bổ, nâng cấp tuyến đê này. UBND xã đã hai lần làm tờ trình xin hỗ trợ kinh phí của cấp trên nhưng đến nay chưa được giải quyết. Trước mắt, để thực hiện công tác phòng, chống thiên tai năm 2018, cấp ủy, chính quyền địa phương tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức và tinh thần cảnh giác trước thiên tai của nhân dân; huy động vật tư, phương tiện sẵn sàng ứng phó với các tình huống bão, lũ. Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã phân công lực lượng thường xuyên kiểm tra đê trong suốt mùa lũ, bão, khi phát hiện đê có diễn biến xấu kịp thời báo cáo để chính quyền xã chỉ đạo sơ tán người, di dời tài sản của nhân dân ở vùng bãi đến nơi an toàn. Tuy nhiên, để bảo vệ tính mạng của người dân và giúp bà con yên tâm đầu tư sản xuất lâu dài, Vũ Hòa đang mong chờ các cơ quan chức năng hỗ trợ kinh phí nâng cấp tuyến đê này.

HÀ THANH



Hàng rào tre đắp hàn khâu đê bồi vỡ cũng đang xuống cấp.